

Vàng ép, sự lựa chọn cho đầu tư, tích trữ và quà tặng

21:25 25/05/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích trữ và làm quà tặng, vàng ép vĩ Hưng Thịnh Vượng của Tập đoàn Doji là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng tin chọn, không chỉ mang giá trị đầu tư mà còn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, ngụ ý mang tới tài lộc, may mắn và thịnh vượng.

Sản phẩm Hưng Thịnh Vượng gồm 5 loại nhãn với tên gọi “Quý - Hưng - Thịnh - Vượng - Vinh” có trọng lượng đa dạng từ 0.5 chỉ đến 10 chỉ, thuận tiện với “túi tiền” của từng đối tượng khách hàng khác nhau. Để ra mắt được dòng sản phẩm này, các chuyên gia đã dày công nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu sử dụng về việc đầu tư tích trữ hay mua làm quà tặng.



Khách hàng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm Vàng của thương hiệu uy tín.

Anh Bảo Minh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Bản thân đang đầu tư vàng ép vỉ Doji do chi phí đầu tư linh hoạt với thu nhập hiện tại của anh. “Đầu tư kiểu này khá đơn giản, có một khoản tiền là tôi có thể mua, tích góp dần vài chỉ và chờ được giá thì bán ra”, anh nói.

Còn theo chị Tố Uyên (Đống Đa, Hà Nội), lý do chị quyết định xuống tiền đầu tư vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng do giá vàng luôn bám sát giá vàng quốc tế, hạn chế rủi ro và mang lại nhiều tiềm năng sinh lời.

Sản phẩm Hưng Thịnh Vượng được sản xuất dưới công nghệ hiện đại với hàm lượng vàng 999.9 và trọng lượng chuẩn tuyệt đối, mang ý nghĩa: sự nghiệp hưng thịnh, kinh doanh vượng phát, toàn gia hiển đạt, vạn sự cát tường.



Sản phẩm có trọng lượng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng

Sản phẩm Hưng Thịnh Vượng được chế tác dưới dạng nhẫn tròn nên việc tích trữ và bảo quản khá dễ dàng và thuận tiện, khách hàng cũng không bị mất thêm phí tiền công cho thợ chế tác nên giá của vàng ép vỉ cũng rẻ hơn so với vàng miếng và vàng thỏi.

Bên ngoài, bao bì được thiết kế theo khối hình chữ nhật, vỉ nhẫn được ép chắc chắn từ chất liệu vỉ

nhựa Polimer bền bỉ, đàn hồi tốt, chống ẩm cao. Nhẫn được đặt phía trên để dễ dàng sử dụng, cất trữ. Tem chống hàng giả niêm phong trên mép ví, với thiết kế in nền Logo thương hiệu nhằm giúp khách hàng phân biệt và lựa chọn đúng sản phẩm chính hãng của Doji.



Vàng là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn bởi giá ổn định, ít biến động rủi ro

Tính thanh khoản của Vàng ép ví cực kỳ cao, khách hàng có thể giao dịch bất cứ lúc nào tại hệ thống Trung tâm VBTS Doji tại nhiều tỉnh thành trên cả nước;

Ngoài ra, nếu không muốn đầu tư vàng thì khách hàng vẫn có thể chọn Hưng Thịnh Vàng để làm quà tặng cho bạn bè, người thân hay đối tác vào những dịp đặc biệt hoặc làm của hồi môn trong ngày trọng đại.... Bởi các họa tiết được chạm khắc trên nhẫn khá trang nhã, lịch sự mà vẫn hợp thời trang, là món trang sức sử dụng để kết hợp với trang phục thường ngày.

Từ nay đến 31/05/2023, khách hàng được nhận ưu đãi tới 100.000 đồng/ lượng khi mua Vàng ép ví tại Doji. Sản phẩm đã có mặt tại hệ thống Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji trên toàn quốc.

Hoàng Anh Tuấn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vang-ep-su-lua-chon-cho-dau-tu-tich-tru-va-qua-tang>